



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน จึงได้ดำเนินการตามระเบียบฯดังกล่าว โดยการ จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ จริงในพื้นที่ตำบลวังประจัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งได้ประสานและ บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ จะ ได้รับประโยชน์จากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการ ตรวจสอบติดตาม การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังประจัน ต่อไป

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน  
ตุลาคม 2561

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
* วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
* ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
* ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
<b>ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม</b>	
* บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)	3
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข	6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ	23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	30
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	35
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน	36
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	36
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	37
* บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผด. 02/1)	42

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนงานทุกแผน

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ข้อ 26) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ข้อ 12) องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ
4. เพื่อประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบลวังประจัน

### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทุกระดับ จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในตำบลวังประจันทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน มีดังนี้

1. เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สามารถบรรลุเป้าประสงค์ เป้าหมาย

ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. แผนการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ประจำปีงบประมาณนั้น

3. แผนการดำเนินงานก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

4. แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน

\*\*\*\*\*